

การปฐมนิเทศ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4



การปฐมนิเทศ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล (วิชาฝึกงาน 1 และ 2) ปีการศึกษา 2552 วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ โดย คณะกรรมการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (วิชาฝึกงาน 1, 2) เพื่อเตรียมตัวนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลในระบบสาธารณสุขรวมถึงการฝึกงานในโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรานยา และ จัดกิจกรรม “จากครูถึงศิษย์ จากพี่ถึงน้อง”

เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับการหล่อหลอมที่จะเป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคต การปฐมนิเทศในช่วงเช้า ประกอบด้วย การชี้แจง การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและเอกสารการฝึกปฏิบัติงาน โดย ภญ. รศ. ดร. สุวัฒนาจุฬารัตน์ และ ภก. ผศ. ดร. ปรีชา มณฑาทิกุล เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาได้ทราบวัตถุประสงค์ การปฏิบัติตน การจัดทำบันทึกการฝึกงาน ฯลฯ รวมทั้งมีการจัดการอภิปราย เรื่อง “เสียงสะท้อนจากแหล่งฝึก” โดยอาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก คือ ภก. จิรธร ธนวิชัยบุรณ จากร้านคลังสุขภาพ, ภญ. บุศยา กุลบุศย์ จากโรงพยาบาลศิริราช, ภก. ผศ. ดร. ปราโมทย์ตระกูลเพียรกิจ และ ภญ. อ. ดร. มนทยา สุนันทวิวัฒน์

เพื่อให้นักศึกษารับถึงความคาดหวังของอาจารย์แหล่งฝึก survival tips ของการฝึกงาน ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการอภิปรายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา เรื่อง “ค่านิยม (core values) ของมหาวิทยาลัย (MAHIDOL) สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ” โดย ภญ. อ. ดร. วรพรรณ กิจผาติ, ภญ. อ. ดร. มนทยา สุนันทวิวัฒน์, ภญ. ผศ. ดร. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว และ ภก. ผศ. ดร. ปราโมทย์ตระกูลเพียรกิจ

เพื่อให้ศึกษามีแนวคิดในการนำค่านิยมของมหาวิทยาลัยไปใช้เป็นหลักในการฝึกงาน สำหรับ กิจกรรม “จากครูถึงศิษย์ จากพี่ถึงน้อง” ซึ่งดำเนินรายการโดย ภญ. อ. ดร. วรพรรณ กิจผาติ, ภญ. อ. ดร. ชุติมาเพชรกระจ่าง, ภก. อ. ดร. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล และทีมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสายใยแห่งความรักและความผูกพันที่อาจารย์มีต่อศิษย์ พี่ศิษย์เก่ามีต่อน้อง และเป็นการปลุกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพเภสัชกรรมผ่านทางสัญลักษณ์วิชาชีพ คือ เสื้อกาวน์ ที่อาจารย์และพี่ศิษย์เก่าพร้อมใจกันมอบให้เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์พร้อมเข้าสู่วิชาชีพ ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการปฐมนิเทศ และกิจกรรม “จากครูถึงศิษย์ จากพี่ถึงน้อง” จะเกิดได้อย่างสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหิดล ได้เติบโตเป็นเภสัชกรที่ดีของสังคมไทยต่อไป ในท้ายนี้ คณะฯ ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ทุกท่าน ตัวแทนพี่ศิษย์เก่า คณะกรรมการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ รวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี